



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเงินและบัญชี ฝ่ายควบคุมเงินเดือนและค่าจ้าง โทร. 2365

ที่ กค. 7350 / 2552 วันที่ 4 กันยายน 2552

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นกรณีพิเศษ รวมทั้งปี 2 ชั้น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
ของข้าราชการ โดยใช้โควตากลางของกรมชลประทาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการกลุ่มกิจกรรมพิเศษ

ตามที่กรมชลประทานได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ และแนวทางการจัดสรรโควตาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ ในวันที่ 1 เมษายน 2552 แล้วนั้น
ในการเลื่อนขั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 วงเงินเลื่อนขั้นที่ใช้จะต้องไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานเงินเดือน -
ข้าราชการ / ลูกจ้างประจำของกรมชลประทาน ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 โดยกำหนดให้สำนัก / กอง
ใช้วงเงินเลื่อนเงินเดือน / ค่าจ้างประจำได้ไม่เกินร้อยละ 5.9 ของฐานเงินเดือน / ค่าจ้างประจำของข้าราชการ /
ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนัก / กอง ณ วันที่ 1 กันยายน 2552 แต่เนื่องจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 จำกัดด้วยวงเงินที่ใช้ในการเลื่อน ดังนั้น จึงขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติในการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งปี 2 ชั้น โดยใช้โควตากลางของกรม
ชลประทาน เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ดังนี้

1. ให้สำนัก / กอง พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำในวันที่ 1 ตุลาคม 2552
2. การเลื่อนขั้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ทุกกรณี (รวมทั้งปีสองชั้น หนึ่งชั้นครึ่ง หนึ่งชั้น
กรณีกันเงินไว้รอผลการสอบสวนทางวินัยสิ้นสุด และกรณีเลื่อนขั้นปกติให้กับข้าราชการ
ในสังกัดที่เป็นผู้ได้รับจัดสรรโควตากลางของกรมชลประทาน) ให้อยู่ภายในวงเงินเลื่อนขั้น
ร้อยละ 5.9 ของฐานอัตราเงินเดือนข้าราชการที่มีตัวอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2552
[ร้อยละ 5.9 หักวงเงินเลื่อนขั้นที่ใช้เลื่อนไปแล้วในวันที่ 1 เมษายน 2552 (ไม่รวม
ค่าตอบแทนพิเศษ) เงินที่เหลือจึงนำมาใช้เลื่อนขั้นในครั้งนี้]

3. การเลื่อนชั้นกรณีพิเศษ (รวมทั้งปี 2 ชั้น) ให้กับข้าราชการที่อยู่ในหลักเกณฑ์ ซึ่งได้รับจัดสรร
โควตากลางของกรมชลประทาน **เงินที่ใช้เลื่อนชั้นเป็นกรณีพิเศษ ในส่วนเงินที่เพิ่มขึ้น
จากการเลื่อนปกติ** ให้ใช้ในวงเงินเลื่อนชั้นที่กั้นไว้เป็นโควตากลาง ทั้งนี้ ขอให้สำนัก/กอง
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ซึ่งได้รับจัดสรรโควตากลาง จำนวนชั้นและ
เงินเลื่อนชั้นส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการเลื่อนชั้นปกติที่ใช้วงเงินเลื่อนชั้นโควตากลางของ
กรมชลประทาน แยกต่างหากจากบัญชีรายชื่อข้าราชการเพื่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
(ลข.2) ส่งให้กองการเงินและบัญชี ภายในวันที่ 10 กันยายน 2552 ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและ โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติต่อไป



(นางสุชาดา ชวนานนท์)

ผอ.งบ.